

BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC THỐNG KÊ

Hoàng Đức Chúng

Nguyên cục trưởng cục Thống kê Quảng Trị

Bác Hồ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta đã cống hiến trọn đời của Người cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân ta, cho sự nghiệp cách mạng của thế giới, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của Người, mặc dầu bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác Hồ luôn luôn quan tâm, chăm sóc công tác thống kê ngay từ đầu Cách mạng tháng 8/1945

- Ngày 6/5/1946 đích thân Bác Hồ, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký ban hành Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam trong Bộ kinh tế quốc dân.

- Ngày 25/4/1949, Bác Hồ ký Sắc lệnh số 33/SL sát nhập Nha Thống kê Việt Nam vào phủ Chủ tịch.

- Ngày 1/7/1950 Bác Hồ ký Sắc lệnh sửa đổi, tổ chức bộ máy thống kê, giao cho Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 38/TTg thành lập phòng thống kê trong Văn phòng phủ Thủ tướng và quy định tổ chức thống kê các Bộ, ủy ban địa phương,... hình thức này duy trì suốt thời kỳ kháng chiến thống Pháp.

- Ngày 20/2/1956 Bác Hồ đã chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 695/TTg thành lập Cục Thống kê TW trực thuộc Ủy ban kế hoạch Nhà nước.

- Ngày 21/2/1961 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn Nghị định 131CP của Chính phủ về việc tách Cục Thống kê TW ra khỏi UBKH Nhà nước thành cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lấy tên là Tổng cục Thống kê trực thuộc Chính phủ.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành tổ chức thống kê ở TW và địa

phương, Bác Hồ luôn luôn ân cần dạy bảo đối với công tác thống kê: Bác căn dặn cán bộ thống kê các cấp: "Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chưa nói, chưa viết" và khi nói, khi viết báo cáo cho cấp trên, Bác cũng chỉ ra cho ta những điều rất thấm thía sâu sắc rất có ý nghĩa cho đến bây giờ, Bác đã nhấn mạnh: "Báo cáo long bong - Một là báo cáo giả dối, thành công ít xit ra nhiều, còn khuyết điểm thì dấu đi không nói đến. Thành thử cấp trên không hiểu rõ tình hình mà đặt chính sách cho đúng. Hoặç là báo cáo chậm trễ: Thành thử cấp trên nhận được báo cáo thì việc đã trễ rồi, không đối phó kịp - Hai là trong báo cáo chỉ thấy 1, 2, 3, 4... hoặç a, b, c, đ... không nêu rõ vấn đề ra, không phân tích, không đề nghị, cách giải quyết vấn đề, không nói rõ tán thành hay phản đối"

Không những Bác đã nhắc nhở chúng ta về lẽ lối làm việc mà còn cho ta những kinh nghiệm kỹ thuật nghiệp vụ khoa học thống kê, Bác còn khuyên bảo ta: "Gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng rồi phân tích nó, nghiên cứu

nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống" và "Việc gì lợi cho dân ta hết sức làm, việc gì hại cho dân ta hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân thì dân mới yêu kính chúng ta". Những lời dạy bảo của Bác hết sức sâu sắc như ánh đèn pha xuyên suốt từ thế hệ này đến thế hệ khác đối với những người làm công tác thống kê, coi đó là cẩm nang nghề nghiệp.

Nay Bác Hồ của chúng ta đã đi xa, yên nghỉ cõi vĩnh hằng và gần 35 năm chúng ta không gặp được Bác, nhưng những lời Bác dạy muôn vàn tình thương yêu của Bác giành cho ngành Thống kê Việt Nam sẽ mãi mãi là nguồn động lực vĩ đại giúp chúng ta không ngừng vươn lên theo lời dạy bảo của Bác.

Nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh nhật của Bác 19/5/2003 và cũng là thời điểm mốc son Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 3 thông qua luật Thống kê. Chúng ta ôn cố tri ân công ơn trời biển của Bác đối với Tổ quốc nói chung và đối với công tác thống kê nói riêng mà Bác đã luôn luôn quan tâm ■